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ภาคผนวก 
 
บทสัมภาษณของกลุมผูใหขอมูล จํานวน 12 คน  

1. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 

 การพัฒนามีท้ังแนวคิดกับเงื่อนไข แนวคิดไมสามารถปฏิเสธการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม ไดแตตอง
เขาใจกอนวาสื่อรูปแบบใหมน้ันเปนการพัฒนาของลักษณะเทคโนโลยีเปนหลัก ซึ่งเทคโนโลยีเปนตัวนําทําให
ขอมูลขาวสารมันอาศัยเทคนิคท่ีเพิ่มใหมทําใหคนรับรูขาวสารไดมากขึ้น อธิบายตัว ส่ือรูปแบบใหมมันก็จะเห็น
วาการพัฒนาของสื่อรูปแบบใหมเดิมแตเกาเราเริ่มจากวิทยุกับโทรทัศนเปนหลัก ตอมาเมื่อประมาณ 10 ปที่แลว  
การพัฒนาในเรื่องของเคเบิ้ลทีวีก็เริ่มเขามามีบทบาท ซึ่งตั้งแตป 2545 สถิติของการรับชมของเคเบิ้ลทีวี                 
เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้น เริ่มเขามาเทียบเทากับฟรีทีวี จะเห็นวาอัตราการเติบโตของเคเบิ้ลทีวีชวงนั้นมีจํานวนมาก  

ตั้งแต ป 2545 จะเปนลักษณะกาวกระโดด คือคนรับชมรายการผานทางเคเบิ้ลทีวีมีอัตราผูชมเทียบเทา
กับการรับชมฟรีทีวีภาคพื้นดิน แตหลังจาก ป 2545 เปนตนมาจนถึงป 2550 จะมี Media ใหมข้ึนมา 2 ชนิด คือ 
เรื่องของทีวีดาวเทียมกับ Massage ทางโทรศัพทมือถือจะเห็นวา 2 สวนนี้ มันจะทําใหกลไกลการรับชมสื่อ
ปรากฏผลก็คือ 1. สามารถรับไดมากขึ้น เดิมจุดบอรดหรือจุดอัปสัญญาณจะเริ่มจุดแกไขโดยระบบทีวีดาวเทียม 
2. โปรแกรมเริ่มจะถูกแบงแยกชัดเจนขึ้น กีฬา นันทนาการ ขาว สารคดี มีชองทางนําเสนอมากขึ้น และ              
มีลักษณะเฉพาะขึ้น ขนาดเดียวกันในสวนของโทรศัพทมือถือ ก็จะเริ่มกาวสูยุค 3G มีภาพและเสียงเขามา                 
ซึ่งตอนนี้อยูระหวางการพัฒนาในสวนของเมืองไทย ตัวการพัฒนาทั้งหมด ถามองกรมประชาสัมพันธนั้นทําใน
เรื่องของวิทยุและโทรทัศนเปนหลัก ขนาดเดียวกันยังไมมีการมองเขามาในเรื่องของเคเบิ้ลทีวีกับดาวเทียม ซึ่งนะ
วันนี้ป 2552 เขาสูป 2553  

ตั้งแตป 2552 เริ่มมีแนวคิดท่ีจะจับประเด็นของการพัฒนาส่ือรูปแบบใหมมาเปนตัวปรับปรุงของกรมฯ 
กอนปรับปรุงมีการสํารวจกอนวาในขณะป 2552 นั้น คนที่รับชมรายการทั้งหมดพฤติกรรมเปนอยางไรบาง 
พฤติกรรมสวนท่ี 1 คนเริ่มเลือกประเภทรายการมากขึ้น คือเงื่อนไขที่เมื่อกอนฟรีทีวีกําหนดเวลาใหผูชมรอชม
กลายเปนวาวันนี้คนชมสามารถเลือกเวลาไดเพราะวามีอยูในเคเบิ้ลทีวี มีอยูในดาวเทียม เพราะฉะนั้นบทบาทของ
การกําหนดโปรแกรมมันยายจากสถานีมาเปนผูชม  ผูชมจะเริ่มเลือก ขอตอลองของผูชมเพิ่มมากขึ้น ขอที่ 1 ก็ทํา
ใหเปนเงื่อนไขอยูขอหนึ่งสําหรับชอง 11 วายังจะคงเปนทีวีแบบรวมมิตรไดหรือไม ก็คือมีหลายๆ โปรแกรมใน
เวลาเดียวกัน อํานาจการตอลองระหวางผูชมกับชองนั้นจะลดลงโดยปริยาย นั่นคือชอง 11 ก็ตองปรับบทบาทใน
สวนนี้ น่ันคือเง่ือนไขขอที่ 1 ประเด็นที่ 2 ก็คือวาในป 2552 จะเห็นวาตัวเลขของการขายจานดาวเทียม ซึ่งในป 
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2550 กับป 2551 จะอยูประมาณ 200,000 จาน ป 2551 ประมาณ 300,000 จาน แตในป 2552 ถึงส้ินป กาวกระโดด
ถึง 1,800,000 จาน เต็มอัตราการผลิต ก็แสดงวา ป 2552 จานดาวเทียมกาวกระโดดคอนขางหลายเทา  

เนื่องจากเพราะวา 1.จานราคาถูกลง คือมันเปนตัวอัตราสวนท่ีกาวกระโดดขึ้นมา หลังจากที่มีการผลิต
จํานวนหนึ่งแสนอัพ สองแสนอัพ ราคาจะถูกลงอัตโนมัติ และมีการสนับสนุนใหมีการผลิตมากกวา 4 เจาขึ้นไป 
ทําใหมีการแขงขันกันในราคาคอนขางสูง แลวก็เกิดมีการใชกลไกลในการแจกจานดาวเทียมในการรณรงคหา
เสียงหลายๆ ดาน ในปจจัยท้ังหมดทําใหจานถูกลง และไดรับการแพรหลายมากขึ้น รวมตลอดถึงวิธีการกระจาย 
คือเมื่อกอนจานดาวเทียมจะตองมีรถไปติดตั้ง เจาหนาที่เปนทีมงาน แตตอนหลังจานระบบใหมใสมอเตอรไซด
ไปได เขาทุกพ้ืนที่ ราคาถูกลงจากจานละ 17,000 มาเหลือ 10,000 มาเหลือ 5,000 วันนี้เหลือแค 3,000 ซึ่งตอไป
คาดวาป 2553 จานจะถูกลงเหลือแคประมาณ 2,000 ก็จะเห็นวาท่ีจาน ดาวเทียมเพิ่มขึ้น คาติดจานภาคพื้นดินก็คือ
เซ็ททางเสาอากาศ ท่ีเรียกวากางปลายังอยูในราคา 8,000 ในการติดตั้งหลายๆ จุดแลวรับได 8 ชอง แลววันนี้
อุตสาหกรรมการผลิตจานกางปลาเลิกไปแลว ของที่หาไดคือของท่ีเหลือในตลาด  

ซ่ึงอีก 2 ป นาจะหมดอายุแลว เพราะฉะนั้นคาดการวาอีก 2 ปขางหนา คนจะรับชมจานดาวเทียมมากขึ้น 
การรับชมจานดาวเทียมมากขึ้น หรือรับชมเคเบิ้ลทีวีมากขึ้นท้ัง 2 สวนนี้กําลังตอสูกัน มันทําใหพฤติกรรมของคน
ที่ดูจานดาวเทียมเปลี่ยนไปดวย เมื่อกอนรับได 6 ชอง วันนี้จะรับไดถึง 180 ชอง ใน180 ชองคนจะเลือกมากขึ้น 
ในขณะเดียวกันผูผลิตฟรีทีวีเดิมก็ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเมื่อกอนมีการขยายทางภาคพื้นดินคือสรางเสา
อากาศ เครื่องรับสงตอเนื่องๆ ก็มาสงสัญญาณจานดาวเทียมท่ีถูกกวา ใชเวลาป 1 ประมาณไมเกินสิบลาน เขา
สามารถสงจานดาวเทียมไดทั่วประเทศ ขณะเดียวกันถาเขาไปลงทุนในภาคพื้นดินตอสถานี เขาใชไมต่ํากวา 40 
ลานบาท ตอจุดซึ่งจะครอบคลุมทั้งประเทศไทย จะใชทั้งหมดประมาณ 60 จุด ซึ่งเขาจะหาวิธีการลงทุนเปน
ประเภทนี้ ขณะเดียวกันในทางเคเบิ้ลทีวีเองก็มีการแขงขันโดยการลดราคา เพ่ิมชอง และมีการจัดกลุมมากขึ้นเชน 
ลูกคาตัวเองมุงเนนเรื่องกีฬาก็จะมีชองกีฬา   มีการทุมทุนเรื่องกีฬามากขึ้น  

เมื่อชองทางที่นําสื่อจากผูผลิตไปหาผูชมมีมากขึ้นและรวดเร็วข้ึน และราคาถูกลงก็ทําใหการแขงขัน 
ดานฮารตแวรแทบจะเปนปญหานอยมาก สมัยกอนตั้งโทรทัศน 1 ชอง ตองใชเงินอยางนอยๆ 3 พันลาน หรือ 4 
พันลาน เปนตนไป วันนี้จะเห็นวาคนทําชองดาวเทียม 1 ชอง มีเงินทุนอยูประมาณ 50 ลานหรือ 60 ลาน 
เพราะฉะนั้นก็จะมีคนทํารายการชองดาวเทียมมากขึ้น จะเห็นวาโดยส่ือรูปแบบใหมมีการเพิ่มตรงนี้มากขึ้น 
ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่พัฒนามาแลวแตยังไมกาวหนามากนัก ก็คือ  Media ทางอินเตอรเน็ท เพราะอินเตอรเน็ทได
ลูกคาเฉพาะกลุม คือเยาวชนกับพวกกลุมที่มีความพรอมในอินเตอรเน็ท อยูในพื้นที่ท่ีมีความพรอม เพราะวา
Massage ที่สงกันมามากก็จะเปนเรื่องของเว็บไซตกระจัดกระจาย ก็จะเปนกลการแยกกลุมกัน และก็จะมีกลุมท่ีดู
ในอินเตอรเน็ท จะเปนการเลือกกลุมเลือกขอมูลขาวสารไดคอนขางอิสระ แตจะไมมีความตอเนื่อง เพราะเขาจะ
เขาเว็บเพทเทานั้น ไมมีความตอเนื่องประมวลทั้งหมดสรุปไดวา 1.ชองทาง Massage ท่ีเปนส่ือประชาชนมีมากขึ้น และ
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ขยายตัวอยางรวดเร็ว การกาวหนาอยางรวดเร็วของชองทางมันทําใหสวนหนึ่งคือ เนื้อหาผลิตไมทัน   อยาลืมวา
คนท่ีผลิตเนื้อหาได ไมวาจะเปนรายการทีวี ราการขาว การตัดตอสัมภาษณอะไรทั้งหมด ตองใชคนท่ีมีความรู 
ความชํานาญและมีประสบการณในชวง 5 ป  

ตั้งแตป 2545 จนกระทั่งถึงปจจุบันจะเห็นวาบุคลากรดานสื่อเพิ่มขึ้นนอยมาก ไมสมดุลกับชองทาง
เพราะฉะนั้นการพัฒนาของกรมประชาสัมพันธนั้น นอกจากพัฒนาชอง 11 ใหปรับตัวสูงขึ้นในการสนองตอบตอลูกคา 
มีความเปนเอกลักษณมากขึ้น จะเลนเรื่องอะไรก็ตองกําหนดเทรนดของทีวีใหชัด ขนาดวิทยุมีความครอบคลุม 
ทั้งประเทศก็จริงแตวาคูแขงของวิทยุก็คือวิทยุชุมชน ซึ่งลักษณะเดนของวิทยุชุมชนก็คือวา 1.ใกลตัว 2.ขอมูล
ขาวสารรอบตัวเขา 3.เขามีสวนรวม ถาวิทยุกรมประชาสัมพันธยังเปนเน็ทเวิรคซะสวนใหญและมีการเสนอ
ขอมูลจากสวนกลางก็จะเปนวิทยุไกลตัว  

แนวคิดตอไปก็คือการพัฒนาวิทยุก็จะเปนวิทยุที่มีการเน็ทเวิรคใหนอยลง แตจะเปนวิทยุประจําจังหวัด
แลวในประจําจังหวัดก็จะตองลิงคไปเครือขายวิทยุชุมชนเพื่อใหมีระดับของขอมูลขาวสารท่ีใกลตัวมากขึ้นแต
สวนของติดตัวเลยของวิทยุชุมชนก็จะเปนตัวแทนกัน นี่คือระบบการเปลี่ยนสวนที่มีอยู สวนที่เพ่ิมขึ้นก็คือวา ใน
สวนของการพัฒนาเรื่องทีวีดาวเทียมกับเคเบิ้ลทีวี กรมคงลงทุนไมไดเพราะเงื่อนไขของการลงทุนนั้นเราไมมี
งบประมาณเพียงพอในการจัดตั้ง เพราะฉะนั้นวิเคราะหจากสื่อที่มีลงไปอยูแลว  

แตกับจุดออนกรมก็จะเนนเรื่องเนื้อหา  เพราะกรมประชาสัมพันธมี บุคลากรที่ทํ า เรื่องขาว                      
เรื่องประชาสัมพันธท่ัวประเทศมีการอบรมกันมานาน สรางสมประสบการณกันมานาน กรมประชาสัมพันธจะมี
บุคลากรทั้งหมดทั่วประเทศ และก็มีความชํานาญและมีสถาบันการฝกอบรมที่เปนรูปแบบชัดเจน ฉะนั้นการ
สรางเนื้อหาแลวไปรวมมือกับคนที่ทําชองไวแลวไมวาจะเปนดาวเทียมหรือเคเบิ้ลทีวีหรือวาแมกระทั่งทาง
โทรศัพทมือถือก็จะทําใหกรมประชาสัมพันธสงขอมูลขาวสาร รวบรวมขาวสารไดอยางทุกจุด และรวบรวม
ขาวสารทุกชองทางเพียงแตเอาขอมูลขาวสารนั้นมากําหนดวิธีการนําเสนอใหสอดคลองกับลักษณะเทคนิค 
ลักษณะอุปนิสัยของผูชมและผูฟง ซ่ึงการบริหารจัดการเปนการดึงทรัพยากรของกรมในเรื่องเนื้อหาบริหาร
จัดการใหมแลวก็พัฒนาวิธีการนําเสนอ และพัฒนาในการสรางเครือขายใหมีความสมดุลซึ่งกันแลวกัน ซึ่งก็
เทากับเปนการสอดคลองกันระหวางชองทีวีหรือชองดาวเทียมกับเนื้อหา ซึ่งการพัฒนาของสื่อรูปแบบใหมเรา
มองเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่เขามีการพัฒนาเสริมสรางแตขณะเดียวกันกรมปรับตัวเขากับส่ือรูปแบบใหมน้ัน 

แตการปรับตัวนั้นก็คือเสริมสรางจุดออนคือพัฒนาเนื้อหาเปนหลักแลวการพัฒนาสื่อรูปแบบใหมก็
พัฒนาแคเครื่องมือของการเชื่อมโยงไปหา Media นั้นๆ พัฒนาคน พัฒนาเครื่องมือ และพัฒนาแนวคิดตอการ
นําเสนอ สุดทายก็คือเรื่องของการสํารวจผูชมผูฟง ซึ่งจะเห็นวาผูชมผูฟงเปลี่ยนพฤติกรรมท้ังคนรุนกลางคนขึ้น 
ระหวางกลางคน กับเยาวชน นั่นคือการแยกแยะ ซึ่งอยาลืมวาทุกวันนี้สื่อมันถูกเลือกโดยคน คนนั้นมีอุปนิสัย
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เปลี่ยนก็จะเลือกเปลี่ยนสื่อไปเรื่อยๆ งั้นกรมประชาสัมพันธเราก็ตองหาขอมูลใหไดวาคนกลุมนี้สามารถดูส่ือ 
ดวยวิธีการอะไร แลวชองทางนั้นมีอยูแลวในตลาดไหม ถามีอยูแลวใหนําเสนอเนื้อหา เขาไปพลางๆ  

ในดานของแนวทางในการพัฒนาเว็บไซตของกรมมี 2 ทิศทาง ทิศทางที่หนึ่ง ก็คือ เปนสื่อประสานกลาง
เปนขอมูลขาวสารที่สื่อสารตรง สื่อสารตรงไปยังกลุมลุกคาคือตองสรางเนื้อหาใหนาสนใจ สวนทีมงานทั้งหมด
ที่ใชทําเรื่องนี้เดิมท่ีใชทีมงานที่มีความรูเรื่องเทคนิคดูแลเว็บไซต ซึ่งมันเปนคนละวิชาชีพกันจะตองมีทีมงาน           
ที่กําหนดเนื้อหาจริงๆ แลว สามารถแปลงขาวสารขอมูลในรูปแบบเว็บไซตออกมาไดแตทางดานเทคนิคก็จะใช 
ทีมงานเทคนิคเดิมมาทําหนาที่ ทิศทางที่สอง คือจะตองทําเปนเหมือนตัวกลางเชื่อมระหวางสื่อตางๆของกรม
ประชาสัมพันธรวมถึงเครือขายตางๆของกรมประชาสัมพันธดวย สวนในกรณีที่บอกวาเราจะพัฒนาวิทยุแลวใคร
จะฟง รายการตางๆทําเรื่องอะไร ทําแลวมีคนดูไหมตัวเว็บไซต จะเปนตัวชวยเช็คแลวอีกบทบาทหนึ่งก็คือเชน
สถานีวิทยุที่จังหวัดเลยไดรับความนิยมมากสามารถที่จะฟงทางอินเทอรเน็ตผานไปยังทั่วโลกไดไหมตรงนี้จะ
เปนตัวกลางในการเชื่อม เราจะเห็นวาการพัฒนาวิทยุเพิ่มทางออก คือ สงทางภาคพื้นที่และสงทางเว็บไซตไดดวย 
แตยังขาดการจัดการรูปแบบการประชาสัมพันธใหชัดเจนเพราะไมมีการวิเคราะหหรือดึงตัวอยางของรายการที่
ดีๆออกมาโชวในหนาของเว็บไซต ซึ่งตรงนี้จะตองมีการบริหารจัดการที่ดี ตองมีคนดูแล ตองมีคนตาม ท่ีนี้สวน
หน่ึงท่ีคิดวาจะทําแตยังไมไดทําก็คือในสวนของเว็บไซตมันเปนเหมือนตัวถังเก็บขอมูลที่สามารถจะดูยอนหลัง
ไดในเรื่องบางเรื่องเปนขอมูลท่ีคนจะตองรูหรือเปนหองสมุดขาวสารสําคัญ ขาวสารทั้งหมดที่เราสามารถจะเอา
มาลงในเว็บไซตเราใหเปนเหมือนแหลงขอมูลขาวสารซึ่งคิดวาจะทําใหเรามคีวามหมายมากขึ้นในฐานะที่เราเปน
หนวยงานกลางในการประชาสัมพันธ ยกตัวอยางเชน มีงานประชาสัมพันธ หรือ event ของสวนราชการ            
ทั่วประเทศก็นาที่จะเอามาลงในเว็บไซตของเราซึ่งตรงนี้เรายังไมมีทีมงานที่จะทํา เพราะจะตองมีกลไกใน           
การประสานงานระหวางผูสรางขอมูลพื้นที่กับตัวเราเอง ตรงนี้เปนสิ่งที่คิดวาจะทําแตยังไมไดทําจะวางเว็บไซต        
กรมประชาสัมพันธไมเนนเรื่องขาวสารมากนัก แตเนนเรื่องฐานขอมูลดานการประชาสัมพันธของหนวยงานรัฐ 
ก็เพราะวาเขาสามารถเขาไปในขาวสารที่อยูในวิทยุหรือโทรทัศนไดเพียงแตจะเนนหัวขอขาวประจําวันบางสวน
ในขาวของวิทยุหรือโทรทัศนน้ันยังไมมีภาพรวมกิจกรรมที่สําคัญที่นาสนใจของประเทศและหนวยงานตาง ๆ 
แตทําไมถึงไมเขาเว็บไซตของกรมประชาสัมพันธและจะรูเลยวาหนวยงานไหน ทําอะไร ที่ไหน 

ในสวนของรูปธรรมที่เกิดขึ้นเราพัฒนาในเรื่องของคนในการสรางเนื้อหาโดยอาศัยกลไกของขาวเปนตวั
กิจกรรมซึ่งทุกคนที่เคยนําเสนอขาวจะถูกจัดระบบ ถาเราจัดระบบถังขาวแลวทุกคนสามารถที่จะทําขาวแลวโยน
ไปที่ถังขาวเราจะสามารถนําขาวมาใชไดวันละประมาณ 100 กวาขาวเขาก็สามารถเห็นขาวและเกิดการเรียนรูวา
ขาวที่นําเสนอไปมีความนาสนใจมากนอยแคไหน นี่คือการพัฒนาคนในดานการปฏิบัติ สวนท่ีสองคือการพัฒนา
ในเรื่องของแนวคิดของการสรางศูนยขอมูลซึ่งจะเปนตัวกําหนดทิศทางในการนําเสนอขาวออกไปในเมื่อเรามี 
ศูนยกลางใหญ และศูนยกลางยอยในสวนของแตละพ้ืนที่ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนจะตองติดตามกระแสขาว
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ตางๆ เพื่อที่จะนําเสนอแลวก็สามารถรับรูแนวทางที่มาจากสวนกลาง การนําเสนอขาวนอกจากจะเปนทาง
เดียวกันแลวเขาจะตองติดตามเพื่อขยายผล โดยผานตัวเขาเองกับเครือขายซึ่งเขาก็จะเรียนรูเครือขาย โดยการออก
จากที่ทํางานไปมีความสัมพันธกับเพื่อนรวมอาชีพในพื้นที่ เขาก็จะเกิดการเรียนรูกับการเขาไปอยูในสนามการ
แขงขันโดยอตัโนมัติ น่ีคือแนวคิดรูปธรรมที่ทําใหคนพัฒนาขึ้น แนวคิดรูปธรรมสวนที่สามคือถาไดงบประมาณ
มาสวนหนึ่งก็จะทําทีวีดาวเทียมเพราะวาชอง 11 จะตองมีการปรับตัวใหมีรายการสนองความตองการมากขึ้น แต
ชอง11 ยังมีเง่ือนไขในเรื่องของการถายทอดสด รายการที่สนองตอบตอบทบาทอื่นของกรมประชาสัมพันธยังถือ
วานอยมาก การสรางทีวีดาวเทียมข้ึนมาก็เพื่อรองรับการบริหารทีวีในอนาคตกรมประชาสัมพันธนาจะมี TV 
ดาวเทียมของพื้นที่ในเขตซึ่งเรามี TV ในพื้นท่ีอยูแลว มีเครื่องมืออยูแลว มีการสงระบบภาคพื้นดินซึ่ง 2 ป
ขางหนามันจะหมดไป ดั้งนั้น การปรับตัวตรงนี้จะทําใหไปยืนอยูในอนาคตของสื่อไดเพียงแตตองมาซื้ออุปกรณ
ในการปรับระบบการสงจากภาคพื้นดินมาสูดาวเทียมและมีเงินสําหรับการเชาชองสัญญาณดาวเทียม น่ีคือการ
ปรับในดานเทคนิค สวนการปรับในดานคนก็จะตองมีการจัดระบบในการทํางานเพราะเขาคงไมสามารถทํา
รายการตลอด 24 ช่ัวโมงไดเพราะฉะนั้นมี 3 ทางที่จะปรับคือ 

1. ในคลื่นชองสัญญาณดาวเทียมก็จะไมข้ึนพรอมกันหมดทุกเขตแลวก็ใหมีการสงเนื้อหาสนับสนุนกัน
ระหวางเขต 

2. การพัฒนาคนใหใชเครื่องมือมากขึ้นคือการทํารายการเพิ่มจากเวลาเดิม 
3. ตองหาตัวแทนจากสถานศึกษา หนวยงานราชการตางๆ หนวยงานรัฐวิสาหกิจตางๆ องคกรอิสระ    

ในแตละพื้นที่หรือไมก็ตองกําหนดรูปแบบ ดังนั้นถาเกิดดาวเทียมขึ้นมาได 3 ชอง ก็หมายความวาชอง 11 ก็จะมี
เพ่ือนอีก 3 ชองขึ้นมาแตเพ่ือนอีก3ชองสงในระบบดาวเทียมวันหนึ่งก็ตองปรับชอง 11 ใหสงดาวเทียมถาคิดแลว
วาไมมีคนรับทางภาคพื้นดิน การลงภาคพื้นดินก็จะสูญเปลา มันก็จะเกิดอนาคตตอไปคือ จะมีทีวีดาวเทียมจาก 3
บวกชอง 11 อีกหนึ่งเปน 4 แลวก็จะมีตอๆไปแตสิ่งที่จะตองทําก็คือ การพัฒนาเนื้อหากับคนในสวนของวิทยุเปน
โจทยที่คอนขางหนักเพราะคนฟงวิทยุมีจํานวนนอยลงเพราะฉะนั้นวิทยุจะตองกําหนดลักษณะพิเศษคือ ตองเอา
ขอดีของวิทยุก็คือฟงไดทุกที่และใกลตัว เพราะฉะนั้นการกระจายวิทยุในสวนที่เปนขอมูลขาวสารใกลตัว
โดยเฉพาะเรื่องเหตุดวน เหตุราย วิทยุจะตองเนนประเภทนี้มากกวาขาวประเภทเพื่อสรางหรือขาวเพ่ือการรับรู 

2. นายสมโภชน  วิสุทธิแพทย ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ 

 ในสวนของกรมประชาสัมพันธมีเว็บไซต ตั้งแตป 2545 การทําเว็บไซต ของกรมประชาสัมพันธ             
แตเดิมเปนแบบไมมีหลักการ จึงทําใหตอยอดในการพัฒนาไมได เคยของบประมาณไปเพื่อปรับปรุงตรงสวนนี้
แตวาไมไดเพ่ิมมาไดตอนป 2552 งบสวนหนึ่งมาทํา server แยกออกเปน 2 ชุด เมื่อ server ตัวหลักลมก็จะมี 
server ตัวสํารองสามารถทดแทนไดงบสวนที่สองก็จางบริษัทท่ีมีความชํานาญในเรื่องของการทําสถาปตยกรรม 
เว็บไซตเขามาวิเคราะหเว็บไซตของกรมประชาสัมพันธและเขามาแกไขคิดวาคงจะเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
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หรือเมษายนนี้ เว็บไซตใหมของกรมประชาสัมพันธ นอกจากจะรองรับเรื่องของเนื้อหาแลว ก็จะรองรับในเรื่อง
ของสื่อรูปแบบใหมใหมอีกดวย จุดออนของเราก็คือวา เว็บไซตถาแยกออกเปนกลุมของผูใชก็จะเปน  

- กลุมวิทยุ 120 วา เว็บไซต  
- กลุมทีวี 
- กลุมประชาสัมพันธจังหวัด 
- กลุมสํานักขาว 
- กลุมหนวยงานภายในของกรมประชาสัมพันธ 

 ในการทําเว็บไซตใหมน้ีจะเปนลักษณะของ CMS (Content Management System)  ก็คือจากเดิม
หนวยงานในตางจังหวัดจะปอนขอมูลเขาเว็บไซตจะตองใชความรู ความสามารถ แตอันใหมนี้เจาหนาที่ของ 
กรมประชาสัมพันธืไมจําเปนตองมีความรู ความสามารถก็ทําตรงนี้ได ในการทําตัวนี้ บริษัทที่จัดทําเว็บไซตก็
จะตองทําเว็บไซตที่เปนหนาหลักของกรมประชาสัมพันธ เปนรูปแบบใหม สวนเว็บไซตที่เปนลักษณะของ          
เว็บไซตสื่อ วิทยุ ก็อยูในรูปแบบเดียวกันชุดหนึ่ง ไดแก 

- ทีวี ชุดหนึ่ง 
- สาํนักขาว ชุดหนึ่ง 
- ประชาสัมพันธจังหวัดชุดหนึ่ง 
- ประชาสัมพันธเขต ชุดหนึ่ง เปนรูปแบบเดียวกันโดยใชลักษณะนามสกุลแบบเดียวกัน 

ขอดีก็คือวาแบบเดิมเราใชเครื่องมือ ในการทําเว็บไซตมันหลากหลายมันคอนขางยากในการที่จะควบคุมระบบที่
จะแปลกปลอมเขามาทําลายโจมตี เว็บไซตหลักของเราดวยสังเกตวาระยะหลังมีหลายเขต หลายหนวยที่ใช 
เครื่องมือที่เปน open soft  ก็จะนําเอาตัวหนอนเขามาเพื่อที่จะทําใหเว็บไซตเราลม ในอนาคตถาเว็บไซตอยูใน 
รูปแบบ เดียวกันเราก็จะใช  firewall ที่เราใช policy  ท่ีกําหนดที่จะเขามาโจมตีของเราคอนขางงายแลวเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติก็จะงายขึ้น ณ ขณะนี้เว็บไซตตัวหลักเริ่มเปนรูปเปนรางแลว แตลรูปแบบแตละหนวยงานเราก็พา
เจาหนาท่ีออกไปสอนการทําเว็บไซตแบบใหมที่แรกก็ไป จ.สุราษฎรธานี คิดวาในอนาคตถาแตละหนวยงาน
สามารถที่จะใชรูปแบบเดียวกัน มันจะยากก็ตรงขั้นตอนการทํา  graphics แคน้ันเอง  ถาถามวาเว็บไซต                
กรมประชาสัมพันธจะเปนเว็บไซตอะไร ตามนโยบายของอธิบดีทานตองการคือ 
 1. ใหเว็บไซตของกรมประชาสัมพันธ มีความเขมงวดและสามารถที่จะรวมประสานกันในการเขาสู
กลุมเปาหมายท่ีตรงจุด ซึ่งทางเว็บไซตก็ไมมีความกาวหนาก็อยูกับที่เฉย ๆ สามเหตุที่เราไปตรวจพบก็คือวาแต
เดิมนั้นหนวยงานนั้นมีเจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถทาอยูแตพอเจาหนาที่ยายไป งานก็หยุดเดิน แตเมื่อ
เปลี่ยนลักษณะของเว็บไซตใหเปน  CMS งาย ๆ แบบนี้ ก็ไมจําเปนตองมีความรูอะไรเพื่อแตปอนขอมูลเขาไปก็จบ 
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 2. ในลักษณะเว็บไซตของกรมประชาสัมพันธก็ไดมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบไปดวย 
เจาหนาที่ของสํานักขาว, โทรทัศนชอง 11, อสมท. และหนวยงานที่เปนหลักไมวาจะเปนสํานักประชาสัมพันธ
ตางประเทศก็เขามาประชุมกันวาทิศทางเว็บไซตของกรมประชาสัมพันธจะเดินไปในทิศทางไหน สวนหนึ่งก็ได
ทําไปแลวและก็ไดรายงานผูบริหารไปในบางสวนแตเราก็มองอยูดานเดียวคือ ดานคนภายในมองเราจึงไดเชิญ 
ผอ.สารสนเทศของกรมศิลปากร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางดาน website มาดู web เราก็พบวาหลาย ๆ เรื่อง web 
ของ กบไมสามารถที่จะทําไดแตเขาก็ไดใหประโยชนกับเราเยอะไมวาจะเปนการใชลักษณะของรูปแบบใหมก็
คือวาแบบเดิมจะใชลักษณะคลาย department store ตั้งขายอยูกับที่แตในขณะเดียวกันคนนอกบอกไมใช มัน
จะตองเขาไปหาชุมชน ก็คือวาในตอนนี้ในชุมชนเขานิยมไปอยูกันตรงไหนเราก็เอาสินคาไปขายตรงนั้นดวย ก็
คือลักษณะที่เรามี face book, twister เราก็เขาไปรวมกับเขาก็คิดวาเปนแนวความคิดที่ดีท่ีคนนอกเขาแนะนํา
หลังสุดกําลังประสานที่จะเอา คุณอังกูรฯ มาคุยกับเราดวยแตในขณะเดียวกันเราก็เจอปญหาวาคนพวกนี้เขาเกง
มากเมื่อเขาแนะนําแลวเราเกิดทําไมไดเขาก็จะเบื่อเราแตเพราะบางเรื่องราชการทําไมได ก็เลยคุยกับทางสํานัก
ขาว สํานักขาวก็บอกวา web ของ กปส. จะตองเปน web ขาวแตเราบอกวาไมใชคือ web ของ กปส. จะตองเปน 
web กลาง คือเปน web information แลวก็ตองแยกออกเปน web ภาษาไทย และ  web ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเรามีสินคา
คือ วิทยุ โทรทัศน สํานักขาว สถาบันฯ พวกนี้คือสินคาท่ีตองโชว แตในขณะเดียวกันใน web เองก็จะแยกเปน
ลักษณะเฉพาะภายนอกหรือภายในดวยก็คิดวาจะเอาโครงสรางแบบเดิมแตสถาปตยกรรมก็คือเขาไปแลว ไม
วกวน ไมเกิน 3 click ตองไดขอมูลและงายที่จะคนหาขอมูลในสวน  web ของ กปส. ตรงนี้อยูในระหวางที่กําลัง
จะพัฒนาไปสูสถาปตยกรรมของ web ที่เปนมาตรฐาน  

 ในสวนของ New Media ท่ีจะเขามาเสริมของ web เนื่องจากวามี web ท่ีเปน sub domain ท่ีเปนของวิทยุ
และโทรทัศนเพราะฉะนั้น วิทยุ โทรทัศน ที่ใชความถี่ธรรมดามันก็สามารถมาดู มาฟงใน web ได อันนี้ คือสิ่ง
หน่ึงท่ีเราตองใชบริการเพราะ web สามารถไปไดท่ัวโลกก็ทําไปแลวตั้งแตป 2551 เรามี website ที่เปนวิทยุ
ทั้งหมด 120 กวา web แตในขณะเดียวกัน web ของ กปส. ท่ีเปนวิทยุไมกาวไปถึงการใช SMS มาขอรายการได 
ไมสามารถรวมคุยกับผูจัดรายการได web ใหมนี้เราไดขอใหบริษัททํา c-blog เพ่ือใหคนที่อยูตางประเทศที่ไมได
อยูในทองถิ่นสามารถที่จะเขามาคุยกับผูจัดรายการได ตรงสวนนี้คิดวาถาทําสําเร็จ web ที่เปนวิทยุ online on internet           
ก็สามารถบริการคนที่อยูตางประเทศได แตเดิมมีคลื่นความถี่ shortwave ซึ่งบริการภาคภาษาตางประเทศของ         
อสมท. 7 ภาษา ขณะนี้จริงๆ แลว shortwave ก็ไมไดใช ก็เคยแนะนําให อสมท. เขาใชตรงนี้แตวาเจาหนาท่ีไม
ชํานาญในเรื่องของดอทเน็ทแตตอนนี้เราเริ่มมาดูไมวาจะเปนผังขาว  New Media  เราตองทําใหไดแตใน
ขณะเดียวกันเราอยากจะเอา web หลักของ กปส. ใหแขง็แรง 

 เราไดมีศึกษาตัวอยางจาก อสมท.  อสมท.เขาจะมี วิทยุ โทรทัศน สํานักขาวไทย New Media ของเราเอง
เราก็อยากจะแยกก็คือเขามาในหนา web กลางแลวอยากจะดูในเรื่องขาว ก็ไปสํานักขาว อยูฟงวิทยุก็ไปวิทยุ            
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สวนทีวีในอนาคตเราคิดอยากจะทํา TV online  ใหไดครบทุกเขต แตถาอยากจะดูภาพรวมของ กปส. ถาใหเขามาที ่
web หนาหลักของเราจะมีทั้ง Version ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ conten ของ  website กปส. จะเนน information  
แตเราอยากจะใหวิทยุ ทีวี ใหเหมือนของ อสมท. คือถาสังเกตดี ๆ วิทยุเองรูปแบบเหมือนกับประชาสัมพันธ
จังหวัดแตจริง ๆ ไมใชวิทยุเองก็ควรจะขายของตัวเองวาตัวเองมีจุดเดนอะไรบาง คุยกับลูกคาของตัวเอง 
โทรทัศนเองก็จะตองมาโชวรายการของเขาวามีรายการอะไรที่นาสนใจในแตละวัน ตรงนี้เราตองตั้งคณะทํางาน
ข้ึนมาเพราะทุกวันนี้เราไมมีหนวยงาน ไมมี web editor  หรือศูนย บก. ที่จะมาทําตรงนี้ ตอนนี้เราใชนักวิชาการ
คอมพิวเตอร มาทําคนเหลานี้ไมไดเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทํา content เหมือนกับพวกทางวารสารศาสตร 

 ในเรื่องของ information ของ กปส. จะเปน information  ของเราสวนหนึ่งคือหนาของเราเปอรเซ็นตท่ี
จะแบงมันจะเปนการประชาสัมพันธของหนวยงานเราแลวเราเอาสินคาที่เปนไฮไลทไมวาจะเปนสํานักขาวขึ้นมา
โชว และจะมีการเสริมในเรื่องของประชาสัมพันธ เรื่องของวิทยุ ทีวี วาคืนนี้มีรายการอะไรบาง ในขณะเดียวกัน
การ information เราอยากจะมีลูกคาของภาคราชการและภาคเอกชนเขามารวมกับเรามันจะมีหนวยงานอยู
หนวยงานหนึ่งท่ีเปนตัววัดความสําเร็จของเราก็คือ truehit เมื่อเทียบกับ web ของ อสมท. เขาจะมี web เดียวแต 
กปส. มีหลาย web ทําใหควบคุมลําบาก  

 ขณะนี้ website ของ กปส. ไดรับความนิยมแตละกลุม (ขอมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2553) ดังนี้  
 - เมื่อเทียบกับหนวยราชการในกระทรวงสํานักนายกรัฐมนตรี www.prd.go.th อยูในลําดับท่ี 1 
 - เมื่อเทียบกับสวนราชการทั่วประเทศ www.prd.go.th อยูลําดับท่ี 6 
 - เมื่อเทียบกับ website ทั่วไปในประเทศ www.prd.go.th อยูลําดับที่ 252  

3. นายไพศาล  เพงพิศ ตําแหนงนักสื่อสารมวลชน ระดับชํานาญการพิเศษ สวนสื่อขาวและรายงานขาว 
สํานักขาว 4. นายชาติชาย  รําพึง ตําแหนงนักสื่อสารมวลชน ระดับชํานาญการพิเศษ สวนสื่อขาวและรายงาน
ขาว สํานักขาว และ 5. นายสมภพ  จันทรฟก ตําแหนงนักสื่อสารมวลชน ระดับชํานาญการพิเศษ กลุม
บรรณาธิการขาว สวนสื่อขาวและรายงานขาว สํานักขาว 

 website ท่ีมี tv on internet social network มีปญหาดาน support ซึ่งการพัฒนา website มีความเสี่ยง ดาน
การทําหนาเว็บ ระบบลมคือความสูญเสีย เพราะ prd ไมมีระบบสํารอง ผูกติดกับ tot ตัวเดียว การ backup ขอมูล
ตางกับ cnn  inn  manager  

 เรื่อง content และ support  new media มีปญหา คือ 1. ความไมเปนเอกภาพ ไมมีรูปแบบที่เปนกลาง 
ตางคนตางทํา 2. ไมเคารพในความคิดของการนําเสนอ 3. ดานเทคนิคที่ถูกตองจะทําใหการเชื่อมโยงขาวสารดีข้ึน 
ตัวอยาง  การเขื่อมโยงระบบ two way soft station การ back up ที่ดี เรื่องระบบลมไมวสามารถทํางานตอเนื่องได
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รวดเร็ว มอง new media ของสวนขาวฯ จะเปนสิ่งใหมๆ อะไรก็ไดที่ไมใช วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ และตองใช
นวัตกรรมใหม  

 ขณะที่กําลังมองคูกันไปวา new media ในฐานะตัวเผยแพร กับ internet ท่ีใช support การทํางานที่
เชื่อมโยงมาอยูในจอเดียวกันปญหาคือ ดานเทคโนโลยี ดานการวางระบบ support content ควรจัดตั้งระบบกลาง 
แยกเปน technology คือ Hardwaer ,softwareคือ ระบบ และ content สําหรับ Hardware ควรมีระบบเชื่อมโยง
ภายนอก มี back up ท่ีดี ไมผูกติดกับผูใหบริการรายใดรายหนี่งTechnology ควรบริหารจัดการขอมูลเอง เพิ่มชองทาง
ในรูปแบบตางๆ เชน tweeter facebook text และ Icon  เครือขาย NBT และสําหรับ content มีขาวเพียงพอ           
สวนภูมิภาค 75 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 210 สถานี รวม 280 + สวนขาว 150 ขาวควรเพิ่มชอง
ทางการนําเสนอ 

 มองเรื่อง new media website new media prd  ควรจัดหมวดหมู icon ใหเปนระบบ เมื่อเทียบกับ website อ่ืน 
เรื่องความถูกตองไมเปนสองรองใคร ความเร็วในการนําเสนอใชไดแตขาดเรื่องการจัดการ content การกระจาย
ขอมูลในรูปแบบตางๆที่มีอยูในมือ 1. การบริหารจัดการ content ดวยวิธีใด2. การบริหารจัดการ technology        
ดวยระบบเชื่อมโยง 3. การหาพันธมิตรเพิ่มเติม เชน facebook  tweeterหรืออะไรก็ตามเพื่อใหขอมูลขาวสารของ
กรมฯกระจายไดอยางรวดเร็ว รวมถึงลูกขาย NBT 20 ชอง ในสวนของ old media เชื่อวายังไมตายแนนอน 

 prd ควรบริหารจัดการแบบแยกสวน คือของเกาการเขาถึงขอมูลไดมากกวา ขณะเดียวกัน new media 
จะเปนสวนสงเสริมใหสื่อของ กปส.กาวไป ซ่ึง อปส.( กฤษณพรฯ) พูดถึงถังขาวบอยมาก ในชวง 1-2 ปที่ผานมา 
กปส.ไมมีถังขาวจาก สทท., สวท, สนข. มีการเชื่อมโยงกันอยูในระดับหนึ่ง แตไมสามารถ synergy กันได ควรมี
งานหนวยพิเศษเปนผูจัดการ และ กปส.ไมเคยมีแผนงานที่จะรองรับตรงนี้  การพัฒนาบุคคล ระบบอื่นๆ ตาม
ระบบราชการ 2. กปส. มีขอจํากัดในการจัดการดานนี้ หากมีแผนงานรับคนเขาใหมเขามานาจะทําได เพราะใน
สวนบริหารองคกรนาจะทําได สวน content ก็ทําไปปอนใหตามระบบ เพราะมีอยูแลว 3. ความเส่ียงอีกประการ 
คือ content ท่ีมีเปนลูกจางทั้งหมด ซึ่งเสียงกับความสูญเสียในขณะนี้ 

 6. นางสาวอรัญญา  เกตุแกว ตําแหนงนักสื่อสารมวลชน ระดับชํานาญการพิเศษ กลุมบรรณาธิการขาว 
สวนสื่อขาวและรายงานขาว สาํนักขาว  

 ปจจุบันที่ทํา website เปนเรื่องธรรมดา ที่ผานมาคือเรื่องทํา tv on internet  ภาษาไทย และ eng ความ
สมบูรณ ยังไม life  ยังไม 100 % ยังชวงขาวตนชั่วโมง ยังเปน clip อยู นี่คือของ prdแต monitor  ของ CNN BBC 
voice เปนnew generlation  techno อยูมาก  cnn ไมมีขอจํากัด เหมือน prd  cnn ดึงจากตัว tv มาเปน vdo ไดเลย  
แตยังไมไปถึง tv on demand และมีเทคโนโลยีวางไวหมดแลวปญหาคือจะทําอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพเพราะ
ยังเปนเรื่องใหมสําหรับ องคกรเรา  ตัวอยางคือ สํานักขาว ตามที่ อปส. (อธิบดีกรมประชาสัมพันธ) มีนโยบาย
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คณะทํางานมีถังขาวผลิต content ใหเยอะ อามาลงถังcontent  สามารถดูยอนหลังเมื่อไรก็ไดไมมีขอจํากัด ทีมงาน
เราไดคุยกับ อปส. เรื่องขอมูลจาก com มีขอจํากัด การรับขอมูลถูกซอนกันอยู แตการส่ือขอมูลไมไดบริหาร
จัดการ แตปจจุบันภารกิจไมชัด หาก สนข ตองทํา หรือบริหาร content หากตองรับผิดชอบตรงนี้ เชามาก็ตองมี
การประชุมโตะขาว content ท่ีจะออกไปเปนอยางไร monitor อยางไร  

 การบริหาร content มันตองมีถังกลาง อยาง NBT ซึ่งเปนคนบริหารเอง สวนกลางควรบริหารขอมูลเอง 
ทีวี วิทยุ ก็ดึงขอมูลไป ถารวมกัน Internet ก็แยกสวนไป ทีวี วิทยุ ก็ควรจะลง content กลางไป outlet ตางคนตาง
รับผิดชอบตามสวนของตัวเองไป สําหรับ Technology สมัยใหม Internet   facebook  tweeter  วิทยุชุมชน cable 
TV  หรืออะไรก็ไดที่เปนสื่อผสมสมัยใหม และ new creating คอนขางจะเปน new media เรื่องบทความเรื่องโภช
นา creating advertising ก็เปน new media  

 ความคาดหวังในการนําเสนอขาวเราตองมีการตรวจสอบขอมูลในความถูกตอง ตองเปนความจริง ทีวี 
วิทยุ ตองมี on file reporter ของเรา ขอดี คือขาวหลัก ทีวีออก นอกจากนั้น more Information จะลงถังขาวไป
เรื่อยๆ อยากเห็น website ของ prd เพิ่มเติมนโยบายแรกของ อปส.ตองการใหเปนหน่ีง ท่ีเปนอยางนี้เพราะเรา
สวมหมวก 2 ใบ เปนภารกิจกรมฯ ไปรับ banner มา แตพอหาท่ีลงก็ไมได เราตองประชาสัมพันธใหคนอื่น แตใน
ขณะเดียวกันตัว content เราจะเอาไวไหน เสนอวา กปส.ควรยึดจุดยืนของตัวเองวาจะเปนอยางไรตัวอยาง 
thaigov โดยหลักการ Internet เวลาที่ search หาขอมูล อะไรก็ตองการหาขอมูลน้ันโดยตรง ไมควรติด banner อีก 
ถาดูจากตัวเลขการเขามาที่ สนข. เปนอันดับ 1 content  ของ อสมท. โครงสรางคลายๆเรา แตมีขอมูลอยางอื่น
กอน back end ขางหลัง อยูท่ีวาจะเลือกอะไรมาเปนจุดเดนขององคกร 

 7. นายนเรนทร  ออนอินทร ตําแหนงนายชางไฟฟา ระดับชํานาญงาน สวนเทคนิค กลุมเทคนิค
โทรทัศน สํานักขาว  

    กปส. ไดมีการพัฒนา tv on demand  voice tv ท้ังไทย + อังกฤษ ก็จะเกิดขึ้น คาดวาอีกประมาณ 1-2 สัปดาห            
ทําผังรายการดูไดทั้งหมด เปน life 24 ชม. ในสวนที่เปน cnn ทําระบบหมดแลว อยูระหวาง training ตัวที่วางไวคือเช่ือม
ไปไดเลย ขาวท่ีไดรับมาพรอมที่จะดึงไดทันที ข้ึน tv on internet เหลือ training คน technicial วางไวหมดแลว การทํา 
content คนตองปรับใหมตองมาเรียนรู แนวทางที่วางไวจริงๆ แลวของกรมฯ ยังแยกกันอยู ท้ังวิทยุ ทีวี สนข.แตที่วาง
พิมพเขียวไวทุกอยางสามารถจอยกันได ไมวาจะเปนภาพ เสียงทั้งหมดทุกถังขอมูลสามารถเชื่อมตอกันเลยไดในปหนา
ในสวนนี้ถือวาเปนขอมูลกลาง แต new media ไมมีขอจํากัดวาจะเปนอยางไร หมายถึง การสื่อสารวาเปน wifi เปน
ลักษณะของสื่อไรสาย เปนโครงขายคลายรังผึ้ง เทคโนโลยี คือถังใหญๆซึ่งจัดระบบถังท่ีดี 2. มีระบบเชื่อมโยงโดยเอาถัง 
ทีวี วิทยุ จากที่อ่ืน ปชส. มาเชื่อม 3. ระบบการวสงขอมูลมาทอ นอกจากนี้มีอะไรไหม ระบบการสื่อสารภายใน ใหผาน IT 
หมดระบบการจัดการ content ปจจุบันมีกระบวนการ content นาเปนหวงกวา technology เพราะตางคนตางทํา เชน ขาว
เดียวกัน ทีวี วิทยุก็ทํา ไมไดออกจากสวนกลางแลวกระจายออกไป 
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 กปส. ควรมีบริหารขอมูลกลาง ถาถามวา 2 สวนเรนทรวมกันหรือยัง ตอบวายัง การแยกกันทํางานไมมีปญหา
ในสวนหนางานของตัวเองก็ทําไปเปนจะทํามาจากสวนกลาง ซึ่งตรงนี้ยังไมเกิดขึ้น กอนหนานี้ที่รวมกันทําก็ไมมีปญหา
อะไร แตควรเปนเปาเดียวกัน  

 นิยาม new media ในยุคแรกๆ ถูกมองวาเปนส่ือ Internet  ในแงของ สนข.การตอบสนอง แบบ Inter active เชน
วิทยุ สามารถตอบโตไดกับ admin ความเร็วควบคุม materiel ไมได การนําเสนออยางรวดเร็ว ความเร็วชากวาวิทยุ ไมเกิน 
10 นาที สามารถทํา content ใหมไดทันที มองคลายกับวา staff ของ new media ไมจําเปนตอง on sim reporter  
ในสวนของ ทวีี วิทยุ ทําไมได เราตองไปทาํเอง 

 8.  คุณนิรันดร   เยาวภาว บรรณาธิการขาวเว็บไซต บริษัท เอเอสทีวีผูจัดการ จํากัด  

 New Media มันคืออีกขั้นหนึ่งของเทคโนโลยีสื่อเม่ือกอนจะเปนกระดาษ หนังสือตอมาพัฒนาเปน
เทคโนโลยีเสียง และภาพในแบบอะนาล็อก (Analogs) เชน วิทยุ โทรทัศนถือวาเปน Old Media  New Media ท่ี
แทจริงคือเทคโนโลยีดิจิตอล computer คือเทคโนโลยีการเก็บขอมูล การกระจายขอมูลในรูปแบบของรหัส
ดิจิตอลเดิมใชเฉพาะในเรื่องของทางวิชาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตรตอมานํามาใชกับส่ือก็คือ computer ซึ่งก็มี 
internet โทรศัพทยุคดิจิตอล, sms ,mms รวมทั้งบรรดา file computerตางๆ fileภาพ video clip, dvd อีกลักษณะ
หน่ึงก็คือ interactive คือ ตอบโตท้ัง 2 ฝายได นี้คือ New Media บางประเทศที่พัฒนาแลวก็จะมีทีวีดิจิตอลใหคนดู
ไดเลือกไดในรูปแบบดิจิตอลหรือเรียกวา TV on demand พวก Facebook,Twister หรือ hi-5 ก็ถือวาเปน New 
Media ซึ่งกําลังจะมีบทบาทมากขึ้นทําใหคนไดมีสวนรวมมากขึ้น ทําใหคนธรรมดาสามารถทําหนาที่เปน
ผูสื่อขาวไดดวย การเกิดขึ้นของ New Media ทําใหผูรับขาวสารมีชองทางไดรับขาวสารไดหลากหลายรวดเร็ว
มากขึ้น ถาเปนสื่อแบบ Old Media คือ one to many หมายถึง จากสถานีหรือสํานักขาวไปยังผูอานไดหลายคน 
แตถาเปน New Media คือ many to many หมายถึง จากคนรายงานขาวหลายคนไปสูผูรับผิดชอบอีกหลายๆคน 

 ในสวนของ websiteผูจัดการ ที่มีผูเขาไปดูเปนจํานวนมาก อันดับแรกเลย คือเปนผูที่เริ่มทํากอนคนอื่น
และอีกสวนหนึ่งมาจากวิสัยทัศนของผูบริหารและทางwebsiteจะมีการupdateขาวระหวางวันและยังมี 
Multimedia เขาไปมีภาพเคลื่อนไหว มีคลิปเสียงและยังเปดใหผูอานสามารถแสดงความคิดเห็นไดดวยทําใหมี
ปฏิสัมพันธระหวางคนเขียนขาวกับคนอานขาว ในการจัดรูปแบบหนาก็มีผลอยูบางโดยดูจาก website ของ
ตางประเทศแลวนํามาเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเขากับนิสัยคนไทยเพราะนิสัยคนไทยคือ ถาขาวไหนไมอยูในหนาแรก
ก็จะไมคลิ๊กเขาไปอานดังนั้นทุก section จะตองมีหัวขอขาวของตัวเองเปนหนาแรกในสวนรูปแบบหนาwebsite 
ตอนแรกก็เปลี่ยนบอยแตตั้งแตป 2547 ก็ใชรูปแบบเดิม 
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 วิสัยทัศนในสวนของ Old Media คิดวาคงจะหมดไปแตอาจใชเวลาอีกนานเนื่องจาก Old Media ก็ยังมี
ความคุนเคยกับคนอยู อยางเชน วิทยุก็เปนสื่อที่เขาถึงงายคิดวาก็ยังคงมีอยูเพียงแตวิทยุอาจจะเปนการบริการ
เฉพาะกลุม เชน วิทยุชุมชนก็จะมกีลุมคนที่ติดตามอยู วิทยุจะเปน group media อาจจะไมใช mass media 

 9. คุณวรรณลักษณ  สุจริต บรรณาธิการบริหาร ฝายบรรณาธิการขาว สํานักขาวไทย บริษัท อสมท. 
จํากัด (มหาชน)  

 ในสวนของการบริหาร website ของ อสมท. เนื่องจาก อสมท. มีสื่อหลายชนิดแยกเปน 3 section ใหญๆ
ตามหนวยงานคือ 1.news 2.โทรทัศน 3.วิทย ุ

 กระบวนการของ new media มีวิธกีารทํา คือ  
1. Clip tv. คือภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดซึ่งจะ capture ภาพจากโทรทัศนแลวเอามาขึ้นประกบคูกับ 

script ขาวที่เปน text 
    2. Text เอามาจากscript ขาว 
   3. Audio clip เปนขาวตนชั่วโมงวิทยุ คือจะมีหัวขอขาวและมีเสียงผูประกาศของทางสถานีอาน
สวนหัวขอขาวเอามาจาก script หัวขอขาวท่ีผูประกาศใชอานนํามาเปนเนื้อขาว สวนขาวตางประเทศจะมีเนื้อขาว
เปน text เพราะมี script ขาว  

 ในเรื่องของ Interact จะระมัดระวังมาก เนื่องจาก อสมท.เปนสื่อของรัฐผลกระทบคอนขางสูงถึงแมวา
ปจจุบันคนจะชอบ Interact มากแตก็ยังไมไดทําเพราะคํานึงถึงผลกระทบที่มันเกิดถามันรุนแรงอาจทําใหเสียหาย
ได 

 เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหวาง อสมท.กับหนวยงานอื่น ในดานความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบมาก
แต อสมท. เปนธุรกิจจะไปเชื่อมโยงกับคนอื่นก็ตอเมื่อมีผลประโยชน 

 ในฐานะที่เปน website ยอดนิยมมีวิธีบริหารจัดการคือเราจะไมใชขาวจากที่อื่นเลยจะใชขาวของเราเอง
จะใชขาว primary source เทานั้นที่ไมเอาขาวจากที่อื่นก็เพราะวาเราเปนสํานักขาวไทยและขาวเกือบจะทุกขาวมัน
มีความ sensitive จะตองตรวจเช็คใหดีแมแตกับตัวนักขาวเอง  

 10. ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว  คณบดี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  

 เวปไซดกรมประชาสัมพันธ มีจุดเดน ที่เปนเว็บไซต 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ขอมูลขาวสารในหนา

เว็บไซตมีเปนจํานวนมาก และเปดโอกาสใหมีการ “สงขาวฟรี” สรางเวทีและเปนชองทางการสื่อสาร แตมี

ขอดอยท่ีเว็บไซตหนาแรก (โฮมเพจ) ยังขาดความเปนเอกลักษณขององคกร การออกแบบเว็บไซตในแนวดิ่งมี

พื้นที่ขอมูลใหเลื่อนขึ้น-ลงมากเกินไป การใชประโยชนจากแถบขาง (side bar) ทั้งดานซายและขวานอยเกินไป  
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ดังนั้น จึงควรปรับปรุงโดยกําหนดสี ตัวอักษร การออกแบบไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสรางลักษณะเดนเว็บไซต

องคกรลดพื้นที่แนวดิ่ง แตเพิ่มขอมูลในแนวขวางแทน เพื่อความสะดวกตอการใชงาน การกําหนดหัวขอเรื่อง

ควรใชคําสั้น กระชับและมีขนาดตัวหนังสือที่อานงาย สิ่งสําคัญคือควรตรวจสอบความสดใหมของขอมูลใหเปน

ปจจุบันและทันสมัยอยูเสมอ 

 11. รศ.ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 เว็บไซต กรมประชาสัมพันธ มีลักษณะดูเปนทางการ นาเชื่อถือ มีเนื้อหาและรูปภาพที่ดี และมีการ link

เชื่อมโยงเพื่อเขาสูเนื้อหารายละเอียดดีขอเสนอแนะคือ ควรเพิ่มหัวขอ Q&A ในกรณีที่ตองการถามคําถาม

เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธและเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนใหมากขึ้น  

 12. รศ.วันทนีย แสนภักดี  คณบดีนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

 เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ  มีขอดีท่ีมีขอมูลหลากหลาย ทั้งดาน  การเมือง สังคม เศรษฐกิจ \ 
เทคโนโลยี คณะรัฐมนตรีรวมถึงศูนยขาวภูมิภาค แตอยากเสนอวาขาวสังคมและศูนยขาวภูมิภาคไมควรเสนอ
ขาวเรื่องการลัก ขโมย การฆากันตาย การทํารายคน เพราะแคในหนังสือพิมพก็มีมากเพียงพอแลว คนเบื่อ
หนังสือพิมพหันมาพึ่งกรมประชาสัมพันธจะไดไมตองเจอขาวสังคมแบบนี้ 

 ขอมูลบางอยางบนหนาจอไม Update เลย เชน เกาะติดสถานการณ เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ยังเปนขอมูล
ป 2552 อยู ขณะที่เปดเปนเดือนมีนาคม 2553 แลว 

 สําหรับหนาเว็ปไซตที่จะใหลิงคขอมูลที่อยูดานลางสุดนั้น  บางเว็ปไซตนาสนใจและจําเปน  ควรนํามา
จัดไวดานขางเพื่อใหคนเห็นไดงายจะดีกวา เพราะบางคนอาจจะเปดไมถึงสวนสุดทาย 
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บรรณานุกรม 
 

อัปสร  เสถยีรทิพย “ความสนใจและพฤตกิรรมการเปดรับขาวจากสื่อมวลชนของเดก็” วิทยานิพนธปริญญา 
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2534. 

สมาคมนักขาวนักหนงัสือพิมพแหงประเทศไทย. นักขาว 3.0 โจทยหินส่ือไทย วันนกัขาว 5 มนีาคม 2553 ประจําป 
2552.  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพนัธ กรมประชาสัมพันธ. แผนงาน/โครงการพัฒนาประสทิธิภาพ 
งานประชาสัมพันธผานส่ือสารสนเทศ กรมประชาสัมพนัธ, กรกฎาคม 2551. 

นายปราโมช  รัฐวินิจ ผูตรวจราชการ สํานกันายกรัฐมนตรี อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ.  
ผูจัดการรายสปัดาห, วันท่ี 1 ธันวาคม 2548. 

นายอดิศกัดิ์  ลมิปรุงพัฒนกิจ. การประชุมสมาคมศิษยเกาสื่อสารมวลชนและคณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหมครบรอบ 4 ป, วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552. 

http://www.prd.go.th/  
http://mcot-th.listedcompany.com/  
http://m.manager.co.th/s1000_obj/front_page/page/1246.asp) 
http://turehits.net 
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ประวัติผูศึกษา 
 
 

ชื่อ – สกุล  นายไพฑรูย  หิรัญประดิษฐ  
 
วัน เดือน ปเกดิ วันที่ 9 กนัยายน 2497 
 
การศึกษา    นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  
  พ.ศ. 2520 
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การส่ือสารมวลชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
  พ.ศ. 2540 
 
ตําแหนงงาน  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครือขายการประชาสัมพันธ  

กรมประชาสัมพันธ สํานกันายกรัฐมนตร ี
 
การทํางาน      8 ธันวาคม 2551 ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครือขายการประชาสัมพันธ  

กรมประชาสัมพันธ สํานกันายกรัฐมนตร ี
22 ตุลาคม 2551 ผูอํานวยการกองกองการเจาหนาที่ กรมประชาสัมพันธ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
31 มกราคม 2546 ประชาสัมพนัธจังหวัดสุพรรณบรุ ี

กรมประชาสัมพันธ สํานกันายกรัฐมนตร ี
  22 กันยายน 2540 ประชาสัมพนัธจังหวัดอุตรดติถ 
    กรมประชาสัมพันธ สํานกันายกรัฐมนตร ี
 

   




